

Số: 132/ CV- ĐKN
V/v: Tổ chức lưu diễn tác phẩm Sân khấu
truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị,
phục vụ nhân dân

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện An Dương

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng; Công văn số 6016/UBND-VH1 ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức triển khai chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SVHTT ngày 24/5/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho phép Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng vở diễn “Đợi đến mùa xuân” – Tác giả: Xuân Trinh; Đạo diễn: NSƯT Đỗ Kỷ. Đoàn Kịch nói Hải Phòng tổ chức lưu diễn tác phẩm “Đợi đến mùa xuân”. Đây là tác phẩm ý nghĩa, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc về lĩnh vực nhà trường – gia đình và xã hội.

Vở kịch xoay quanh quãng đời đầy biến cố của cô giáo Nhung – đại diện cho những người thầy tận tụy, muốn giáo dục bắt nguồn từ sự tôn trọng học sinh và gìn giữ các chân giá trị, một người dám thay đổi quan niệm giáo dục, thiếu hợp lý và dũng cảm phê phán xu hướng bệnh thành tích trong giáo dục. Nội dung vở diễn đặt ra vấn đề tưởng chừng đã lâu, nhưng nó lại vẫn luôn mang tính thời sự, cấp bách cần giải quyết ngay cả trong giai đoạn hiện nay là cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ, cố hữu và sự đổi mới, giữa lý thuyết xa rời thực tại và cái hiện hữu của đời sống đương đại...

Thông qua vở diễn, tác giả như muốn gửi đến mọi người rằng: Tuổi trẻ - nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể có những khiếm khuyết, lệch lạc nhưng nếu người lớn chúng ta, đặc biệt là thầy cô giáo phải có tình yêu thương, niềm tin vào các em và phải là tấm gương tốt thì chắc chắn sẽ đưa vào đời những công dân hữu ích. “Đừng có mất lòng tin, đánh mất nó chúng ta không còn gì để sống cả”... “Đợi đến mùa xuân” là hồi chuông cảnh tỉnh, phản ánh những mặt trái tiêu cực, nhưng vẫn không quên nhắc nhở người xem hãy đặt niềm tin vào những nhà giáo chân chính.

Để việc triển khai lưu diễn tác phẩm sân khấu truyền hình phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện để mọi người dân Hải Phòng được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi những giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đoàn Kịch nói trân trọng kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện về địa điểm, sân khấu biểu diễn, khán giả, nguồn điện, ánh sáng, an ninh ... phục vụ biểu diễn. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về việc công diễn tác phẩm sân khấu truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm biểu diễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan để công tác tổ chức lưu diễn tác phẩm sân khấu truyền hình thành công tốt đẹp.

Buổi biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, không tổ chức bán vé dưới mọi hình thức.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

